

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trình HĐND thị xã khóa I, tại kỳ họp thứ 5

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về việc giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND thị xã tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Ban Pháp chế HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị xã về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

1. Kết quả thẩm tra

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tiếp công dân được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật, các cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã đã tiếp công dân 46 lượt/46 người/45 vụ việc (giảm 14 lượt so với cùng kỳ năm 2021), không có đoàn đông người. Tiếp nhận 172 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (giảm 22 đơn so với cùng kỳ năm 2021); trong đó 88 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 64 đơn, đạt tỷ lệ 72,7% (trong đó cấp thị xã giải quyết đạt 70,4,9%, cấp xã, phường đạt 73,8%).

Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ thông qua các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo kế hoạch và các quy định của pháp luật. Đã thực hiện chuyên đổi vị trí công tác đối với 06/09 trường hợp công chức cấp xã đạt tỷ lệ 66,7% kế hoạch. Công tác thanh tra được tăng cường, qua thanh tra đã phát hiện 05 đơn vị có sai phạm, kiến nghị nhiều biện pháp khắc phục và chấn chỉnh, thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 25,2 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban Pháp chế nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Chất lượng tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn của một số địa phương còn hạn chế; giải quyết đơn còn chậm, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định. Một số khó khăn, vướng mắc của xã, phường trong giải quyết đơn tồn đọng trên lĩnh vực đất đai chưa được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Số đơn thư tiếp nhận tuy có giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên số đơn khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ (khiếu nại tăng 03 đơn, tố cáo tăng 02 đơn). Ý thức chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo của một số người dân còn hạn chế.

Việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra chưa được chú trọng; phát hiện, xử lý vụ việc qua công tác tự kiểm tra, thanh tra vẫn còn hạn chế

2. Kiến nghị

UBND thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xử lý dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; chú trọng việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật góp phần hạn chế khiếu nại kéo dài không đúng quy định pháp luật.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; tăng cường công tác thanh tra nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác hòa giải ở cơ sở góp phần hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp, ổn định tình hình ngay từ cơ sở và hạn chế phát sinh đơn.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với báo cáo kết quả khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 của UBND thị xã.

Ban Pháp chế kính trình HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Tô Thị Trúc